



ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพัสดุระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานวิจัย

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางการวิจัย จำนวน ๘ รายการ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แนบท้ายเอกสารสอบราคาฉบับนี้ ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๔๓๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอรากับทางราชการ
- ๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ผู้เสนอราคายื่นของสอบราคาโดยตรงที่
กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น.) โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ และกำหนดเปิดของสอบราคา
เฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ ๘๓ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามวัน
และเวลาดังกล่าว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๗๒๕๙ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง การสอบราคาครั้งนี้ ทางราชการยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการดังนั้นหาก
ทางราชการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

พลเรือตรี

(บุญเรือง หอมขจร)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ